

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2562

“พาณิชย์”ลงนาม MOU สภาหอฯ เปิดทางผู้ส่งออกขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าได้ 2 หน่วยงาน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการจัดงาน "ศต.ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าไทย...ก้าวสู่ Thailand 4.0" ว่า กรมฯ ได้ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า โดยกรมฯ และสภาหอการค้าฯ ได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Real Time ตั้งแต่กระบวนการขอใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (อ.2) การยื่นคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.13) และการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.24) ทำให้ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน สามารถที่จะขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าทุกชนิด ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 9 รายการ ได้ทั้ง 2 หน่วยงาน โดยสามารถเริ่มขอรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.2562 เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย แป้งมันสำปะหลัง และปยุ่น ส่วนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวฟ่าง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และปลาป่น ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

“เดิมที มีสินค้าจำนวน 10 รายการ ที่ต้องมีใบรับรองมาตรฐานก่อนส่งออก โดยรายการที่ไม่มีการมาขอใบรับรองมาตรฐานแล้ว ก็คือ ไม้สัก ที่เหลืออีก 9 รายการยังคงมีการขอใบรับรองมาตรฐานก่อนส่งออกอยู่ ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่กรมฯ ยึดหลักความต้องการของภาคเอกชน การอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชน และปรับตัวเองจากการเป็นหน่วยงานกำกับดูแลมาเป็นหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้การส่งออกสินค้าทั้ง 9 รายการดังกล่าวขยายตัวดีขึ้นได้” นายอดุลย์กล่าว

สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้ามาตรฐานในปี 2561 มีมูลค่าส่งออก 145,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.44% โดยสินค้ามาตรฐานสำคัญที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด คือ แป้งมันสำปะหลัง มีมูลค่า 59,644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.40% รองลงมา คือ ข้าวหอมมะลิไทย มีมูลค่า 51,269 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.20%

ที่มา Commerce News Agency

บาทแข็งจุดส่งออกข้าววูบ

รายงานข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย แจ้งว่า การส่งออกข้าวไทยในเดือน ม.ค.ปี 2562 มีปริมาณ 951,700 ตัน มูลค่า 15,286 ล้านบาท หรือคิดเป็น 471.3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณส่งออกลดลง 1.56% และมูลค่าลดลง 1.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีการส่งออกปริมาณ 966,809 ตัน มูลค่า 15,446.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 475.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.2561 ที่ผ่านมาซึ่งมีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 998,127 ตัน มูลค่า 16,985 ล้านบาท ลดลง 4.65% และมูลค่าลดลง 10.0% เนื่องจากการส่งออกข้าวขาวและข้าวหอมมะลิในเดือน ม.ค. มีปริมาณ ลดลงจากเดือน ธ.ค.

สำหรับในเดือน ก.พ.นี้ คาดปริมาณส่งออกจะลดลงเหลือประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ภาวะการค้าข้าวในตลาดต่างประเทศค่อนข้างซบเซา ขณะที่การส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ค้างอยู่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเริ่มลดลง ประกอบกับค่าเงินบาทยังคงอยู่ในระดับที่แข็งค่า ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวไทย แพงกว่าประเทศคู่แข่งค่อนข้างมาก อีกทั้งในช่วงนี้ผลผลิตข้าว ฤดูใหม่ของเวียดนามกำลังทยอย ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาข้าวเวียดนามต่ำกว่าไทยประมาณ 50 เหรียญสหรัฐ จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนโดยเฉพาะในแถบเอเชียหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามมากขึ้น

ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 27 ก.พ.62 อยู่ที่ 402 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะเวียดนามยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าไทย ซึ่งเว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่า ข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ราคาอยู่ที่ 341-345 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่อินเดียและปากีสถานราคาอยู่ที่ 368-372 และ 358-362 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ได้ ช่วยผลักดันมูลค่าการค้าระหว่าง ไทยกับอาเซียน มีการขยายตัว เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการค้าทั้งปี 2561 มีมูลค่าสูงถึง 1.13 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13% แบ่งเป็นการส่งออกจากไทย ไปอาเซียน 6.84 หมื่นล้านเหรียญ สหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน 4.54 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ด้วยสัดส่วนการค้ามากถึง 22.7%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ ไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 จะเร่งผลักดันประเด็นที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ในอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่อง ของการเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกและสอดรับกับความต้องการของอาเซียนและภาคเอกชนผู้ประกอบการ.

ที่มา ไทยโพสต์

ชาวอาหรับทิ้ง! ข้าวไทยทำสินค้าได้หลายอย่าง สนใจซื้อไปขาย มั่นใจเจาะตลาดตะวันออกกลางได้แน่

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (Api) ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม ในโซน Thailand Pavillion ภายในงาน Gulfood 2019 ระหว่างวันที่ 17-21 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยได้นำสินค้านวัตกรรมจากข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆ ไปจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้า และผู้เข้าร่วมงานมาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้นำเข้าแสดงความประสงค์จะนำเข้าสินค้าหลายรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้านวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น อาหารเสริมสำหรับเด็กและทารก น้ำมันรำข้าวสกัดเย็น ครีมเทียมจากข้าว ขนมอบกรอบจากข้าว ผงชงดื่มจากข้าว และเครื่องดื่มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น

“ผู้เข้าชมสินค้าที่สถาบัน API นำผู้ประกอบการไทยไปจัดแสดง ต่างแสดงความประหลาดใจ เมื่อพบว่าข้าวไทยสามารถแปรรูปเป็นสินค้าอาหารและเครื่องดื่มได้หลากหลายและสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี และหลายสินค้าได้รับความสนใจสั่งซื้อ ถือว่าเป็นการเปิดตัวออกสู่ตลาดตะวันออกกลางได้อย่างงดงาม”นายอดุลย์กล่าว

ทั้งนี้ นอกจากสินค้าข้างต้น ยังมีสินค้าจากผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมในเครือข่ายของ Api ไปจัดแสดงและจำหน่ายด้วย ซึ่งได้รับความสนใจไม่แพ้กัน เช่น ผลไม้อบแห้ง/อบกรอบ โยเกิร์ตรสผลไม้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากข้าว เป็นต้น โดยผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายจากหลากหลายชาติ อาทิ อินเดีย ปากีสถาน และสหรัฐ

อาหารอเมริกัน สนใจนำเข้าสินค้า และที่สำคัญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมหลายรายที่ไม่ได้มาร่วมออกบูธ แต่ได้นัดหมายผู้นำเข้าเพื่อเจรจาการค้าภายในงาน ซึ่งคาดว่าจะได้ยอดสั่งซื้อด้วย

นายอดุลย์กล่าวว่า กรมฯ ยังได้ใช้โอกาสในการเข้าร่วมงาน Gulfood 2019 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทย โดยได้มีการจัดแสดงตัวอย่างข้าวคุณภาพดีของไทยชนิดต่างๆ เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหนึ่ง ข้าวเหนียว รวมทั้งการนำเสนอข้าวเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมมะลิแดง ข้าว กข43 เพื่อเผยแพร่ให้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่มีศักยภาพได้รับรู้ว่าเป็นข้าวที่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค รวมทั้งการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยและมาตรฐานข้าวไทย ตลอดจนจัดให้ชิมตัวอย่างข้าวไทยชนิดต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการกรมฯ รวมประมาณ 1,000 คน

สำหรับตลาดข้าวไทยในตะวันออกกลาง เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีศักยภาพและกลุ่มชาวอาหรับมีกำลังซื้อสูง ประกอบกับตะวันออกกลางยังมีความสามารถในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรต่ำจากข้อจำกัดด้านสภาพภูมิประเทศที่แห้งแล้ง ไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ต้องนำเข้าอาหารจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี โดยสินค้าข้าวมีการนำเข้าเฉลี่ยปีละกว่า 6.17 ล้านตัน จึงเป็นโอกาสของข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวคุณลักษณะพิเศษและข้าวคุณภาพดี

งาน Gulfood ถือเป็นงานแสดงสินค้าอาหารฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา มีผู้เข้าร่วมงานในแต่ละปีกว่า 98,000 คน โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้า 4,215 ราย จากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วมออกบูธกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้นำผู้ประกอบการไทยมาบุกตลาดกว่า 130 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการข้าวจำนวน 24 ราย ภายใต้บูธ Thailand Pavilion

ที่มา Commerce News Agency

ไม่หุ! ส่งออกข้าวปีหุซบ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า นางดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษา รรมช.พาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนของไทย จากกรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 15 ณ กรุงฮานอย และเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าว ทั้งด้าน การผลิตและการตลาด รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับสินค้าข้าวของแต่ละประเทศ

ทั้งนี้ สมาคมอาหารเวียดนามคาดการณ์ว่าในปี 62 จะส่งออกข้าวได้ 6 ล้านตัน ลดลงจากปี 61 ที่มีการส่งออก 6.16 ล้านตัน และรัฐบาลเวียดนามได้ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกข้าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกข้าว รวมทั้งได้พัฒนาพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ขณะที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าในปี 62 จะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่ส่งออกได้ 11.09 ล้านตัน

“การส่งออกข้าวไทยที่ลดลง เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคาส่งออกข้าว ประกอบกับรัฐบาลอินเดียมีมาตรการกระตุ้นการส่งออก ข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ โดยให้เงินอุดหนุนเป็นแรงจูงใจแก่ผู้ส่งออก 5% ของ มูลค่าส่งออกข้าว เป็นระยะเวลา 4 เดือน ทำให้อินเดียได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา และการ

ที่รัฐบาลจีนได้ระบายข้าวในสต็อกไปตลาดแอฟริกาปริมาณมาก รวมทั้งนโยบายนำเข้าข้าวของประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น ฟิลิปปินส์ได้เปิดตลาดนำเข้าข้าวแบบเสรีมากขึ้น ส่งผลให้มีการแข่งขันส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น”

ส่วนปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อการส่งออกข้าวไทย ได้แก่ การขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) กับรัฐบาลจีน ที่ล่าสุดได้ส่งมอบลอตที่ 7 หรือส่งมอบแล้ว 700,000 ตัน จากสัญญาจีทูจี 1 ล้านตัน อยู่ระหว่างการส่งมอบลอตที่ 8 อีก 100,000 ตัน และปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจก่อให้เกิดความแห้งแล้งในอเมริกาใต้และออสเตรเลีย ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

หวั่นพันธุ์ข้าวเวียดนามปลอมปน “ข้าวหอมพวง” ของไทย

นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาการอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า มีความกังวลว่าชาวนา อาจจะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปลอมปน ไม่มีคุณภาพ เพราะส่วนใหญ่ยังมีความสับสนระหว่างข้าวพันธุ์จัสมิน85 สายพันธุ์ของประเทศเวียดนาม และข้าวหอมพวง ของไทย ที่มีลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกัน โดยปัจจุบันพบว่า ชาวนา บางส่วนในจ.นครสวรรค์ ได้หันมาปลูกข้าวพันธุ์จัสมิน85 ยังไม่มีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยระหว่างนี้ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ตรวจสอบทางพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอข้าวอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงได้ทำหนังสือถึงกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยขอความร่วมมือ โรงสี และหียง ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ช่วยดูคุณภาพข้าวด้วย เพื่อชาวนานำไปปลูกจะได้เมล็ดข้าวที่มีมาตรฐาน เพราะได้รับรายงานในพื้นที่ว่าร้านจำหน่าย ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวจัสมิน85 ใส่ถุงขายและมีฉลากติดว่าเป็นอาหารนก ซึ่งกรมการข้าว ห่วงว่าชาวนา จะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมปนไปปลูก และยังไม่ทราบแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์

ในขณะนี้กรมการข้าว ได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ใหม่ๆ หลากหลายพันธุ์ให้ชาวนาเลือก เช่น พันธุ์ กข 79 ที่มีความทนต่อโรค และได้ผลผลิตมากถึง 1.2 พันกก.ต่อไร่ รวมทั้งมีราคาดี ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ต้องการ ซึ่งยังได้ผลผลิตดีกว่าข้าวพันธุ์จัสมินไรส์ 85

สถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดมีความต้องการข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ฮองกง และตลาดอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่ม ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ ในขณะที่การผลิตข้าวพื้นนุ่มในประเทศไทยนั้นยังมีการปลูกในพื้นที่ไม่มากนัก และปลูกอย่างกระจัดกระจาย โดยมีพันธุ์ที่รับรองแล้วให้เลือกเพาะปลูก เช่น กข21,ปทุมธานี 1, กข43, กข47, กข53, กข71 เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดทางลักษณะบางประการ อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด กรมการข้าวจึงได้วิจัยข้าวเจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อช่วงแสงพันธุ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนา และเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกข้าวเพื่อทำตลาดในต่างประเทศ

โดยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1/2562 และมีมติรับรองพันธุ์ข้าว กข 79 ซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่มที่มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วันโดยวิธีปักดำ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีสามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 % ขึ้น 1 ได้ เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 16.82 % ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ เสถียรภาพผลผลิตดี และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ แต่อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดหลังขาว เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือและภาคกลาง ที่มา สยามรัฐออนไลน์

พาณิชย์ปลี้มรุกขยายตลาดหลักข้าวเพื่อสุขภาพในแคนาดาได้สำเร็จจากเดิมมีช่องทางจำหน่ายแค่เฉพาะกลุ่ม

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ รักษาการแทน รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าจากผลความสำเร็จ และ Momentum ของโครงการ Healthy Rice Campaign 2018 ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าต่างประเทศ ได้นำคณะผู้แทนภาคเอกชนและผู้แทนที่เกี่ยวข้องเดินทางไปภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในเดือนก.ค.61 โดยเริ่มจากนครโทรอนโต แคนาดา และเมืองใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกา ทั้งนิวยอร์ก และวอชิงตันดีซี และเมืองสำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าว กข43 (RD43) ที่ได้มีการเชิญผู้นำเข้าและสื่อมวลชนรายสำคัญเข้าร่วมงานในแต่ละแห่งนั้น

ล่าสุดได้รับรายงานจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต ว่าจากความสำเร็จของโครงการได้ปลุกกระแสความสนใจให้เกิดการเจรจาการค้าซื้อขายนำเข้าสินค้าข้าวเพื่อสุขภาพมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันข้าวสีของไทย ได้เริ่มขยายไปอย่างแพร่หลาย โดยได้มีการวางจำหน่ายข้าวสีของไทยผสมกับข้าวท้องถิ่นในประเทศแคนาดา เนื่องจากกระแสชาวแคนาดาห่วงใยสุขภาพมากขึ้นและมองหาทางเลือก สินค้าข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆ ข้าวสีข้าวกล้องที่ดีต่อสุขภาพ

โดยทุกวันนี้ความสำเร็จของข้าวสี เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวกล้องสีของไทยได้ขยับไปอีกขั้นหนึ่ง โดยสามารถขยายเจาะตลาดหลัก (Mainstream) ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในแคนาดา ที่ผ่านมา ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวสีวางจำหน่ายภายในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชีย (Asian Supermarket) หรือร้านสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ (Health Shop) ร้านขายสินค้าออร์แกนิก (Organic Shop) ที่เป็นตลาด Niche Market เท่านั้น

อย่างไรก็ดี สินค้าข้าวสีผสมเพื่อสุขภาพตัวใหม่นี้ มาจากบริษัท Floating Leaf ซึ่งเป็นผู้นำเข้าแคนาดาที่มีเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในกลุ่มสินค้าธัญพืชและข้าว (Grain and Rice) ได้นำเข้าข้าวสีและข้าวไรซ์เบอร์รี่จากไทยมาผสมและวางจำหน่ายตั้งแต่กลางเดือน มกราคม 2562 เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Wild Rice Blend ในห้าง Costco ที่มีกว่า 100 สาขาทั่วประเทศแคนาดาเจาะกลุ่มผู้รักห่วงใยสุขภาพ โดยเป็นข้าวที่มีส่วนผสมจากข้าว 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Riceberry Rice (ข้าวไรซ์เบอร์รี่จากไทย), Kow Mum Red Rice (ข้าวมันแดงจากไทย), Long Grain Brown Rice (จากไทย), Wild Rice (จากแคนาดา) และ Calrose Rice (จากสหรัฐฯ) สินค้ามีส่วนผสมของข้าวจากไทยรวม 45%

"ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทำหน้าที่เป็นพระเอกของสินค้าข้าวชนิดใหม่ ที่บรรจุภัณฑ์ได้เน้นคำว่า Superfood, Deep Purple in Color (หมายถึงสาร Antioxidant ที่สูง) รวมถึงระบุสารอาหารที่เป็นประโยชน์ อาทิ Manganese, Niacin, Thiamine, Vitamin B6, Phosphorus, Magnesium, Zinc & Copper อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ได้ระบุว่าเป็นสินค้า Non-GMO, Vegan, Kosher และ Gluten Free และข้าวสี ข้าวกล้องเป็นอาหารที่กากใยสูง (High Fiber) ที่ชาวตะวันตกเริ่มหันมานิยมบริโภคข้าวเป็น Side Dish (อาหารจานเครื่องเคียง) มากขึ้น โดยรับประทานร่วมกับ ผักสลัด ฯลฯ ทุกวันนี้ ได้มีนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ที่มีการผสมข้าวในกลุ่มที่เป็น Healthy Rice" รมช.พาณิชย์ระบุ

ทั้งนี้ แคนาดาเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น จึงไม่สามารถปลูกข้าวได้ ยกเว้น Wild Rice ซึ่งเป็นข้าวป่าที่ปลูกได้ในแคนาดามีคุณค่าทางอาหารสูง แต่มีข้อด้อยในเรื่องลักษณะข้าวที่แข็งหุงยาก ต้องแช่น้ำก่อนหุง ใช้เวลานานในการหุง และราคาสูง ทำให้ผู้ผลิตหลายรายได้นำข้าวหลายสายพันธุ์มาผสม รวมถึงการใส่ธัญพืช หรือ Grain ชนิดอื่นในข้าวด้วย เพื่อให้มีคุณสมบัตินุ่มลง หุงและรับประทานง่ายขึ้น

"การที่บริษัท Floating Leaf ได้เลือก ข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวสีของไทยเป็นวัตถุดิบในการออกสินค้าใหม่ ชนิดนี้ ถือเป็นการผสมผสานระหว่างสินค้าท้องถิ่นกับ สินค้า นำเข้า (Localization) ที่เหมาะสมและลงตัวพร้อม สร้างโอกาสการค้าให้กับสินค้าข้าวสีของไทย" น.ส.ชุตติมาระบุ

ปัจจุบัน แคนาดาเป็นตลาดพรีเมียมของข้าวไทย โดยเป็นตลาดข้าวหอมมะลิไทยที่ใหญ่อันดับ 4 ของโลก รองจาก สหรัฐฯ ฮองกง จีน และแคนาดา โดยในปี 2561 ไทยส่งออกข้าวมายังแคนาดามูลค่า 87.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 24.38% และข้าวกล้อง (ข้าวไรซ์เบอร์รี่) มีมูลค่าส่งออกมูลค่า 1.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 39.83%

ขณะที่ตลาดข้าวสี ข้าวเพื่อสุขภาพได้เริ่มขยายตัวสู่ตลาด Mainstream ที่คู่แข่งของข้าวสีของไทยนั้น มาจากสหรัฐฯ ไต้หวัน และจีน ที่ทุกวันนี้ผู้บริโภคได้ตื่นตัวและหันมาสนใจบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวสีของไทยมากขึ้น ซึ่งข้าว Wild Rice Blend ของบริษัท Floating Leaf นับว่าเป็นความสำเร็จก้าวแรกของไทยที่สามารถ ผลักดันให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ของไทยให้เป็นที่รู้จัก และวางจำหน่ายทั่วประเทศแคนาดาต่อไปในอนาคต

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ในระดับ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน จาก ระดับ 340 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ในช่วงที่ ผลผลิตข้าวฤดูหนาวในพื้นที่ราบลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office) รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ คาดว่า เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 350,000 ตัน มูลค่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 788,000 ตัน ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 828,600 ตัน ในช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 355 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงประมาณ 17.5% เมื่อเทียบกับ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้จัดคณะลงพื้นที่จังหวัด Long An และ Dong Thap พร้อมกับกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Ministry of Industry and Trade) ธนาคารแห่งชาติ (the State Bank of Vietnam; SBV) เพื่อเยี่ยมผู้ประกอบการเอกชนและสำรวจผลการ ดำเนินการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ตามนโยบายของรัฐบาล ในขณะที่บริษัท Vinafood 1 ได้ดำเนินการซื้อข้าวไป แล้วประมาณ 178,000 ตัน จากเป้าหมายประมาณ 1.4 ล้านตัน ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศเริ่มขยับสูงขึ้น โดย ข้าวเปลือกสดเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ดอลลาร์ต่อตัน และข้าวเปลือกแห้งเพิ่มขึ้นประมาณ 165 ดอลลาร์ต่อตัน

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้เรียกร้องให้ผู้ส่งออกกัมพูชาหันไปเน้นการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนและ เวียดนามมากขึ้นเพื่อชดเชยตลาดข้าวในสหภาพยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้า โดยเขาได้ขอให้ผู้

ส่งออกหันมาเน้นการส่งออกไปยังประเทศจีนในครบตามโควต้า 400,000 ตัน ในปีนี้ ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะขยายการส่งออกสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆไปยังตลาดจีนด้วย

ทางด้านนาย Hun Lak รองประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) ระบุว่า รัฐบาลควรให้การสนับสนุนผู้ส่งออกในการขยายตลาดโดยการให้สิทธิพิเศษต่างๆเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของผู้ส่งออกให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในตลาดได้

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

มีรายงานว่าในระหว่างการพบปะหารือกันระหว่างทางการของทั้งสองประเทศ (the Second China Myanmar Economic Corridor Forum) ที่มณฑลยูนนานของจีน โดยผู้แทนเจรจาของรัฐบาลเมียนมาได้ขอให้รัฐบาลจีนเพิ่มโควตานำเข้าข้าวจากเดิมปีละ 100,000 ตัน เป็น 400,000 ตัน ทั้งนี้เมื่อปี 2016 รัฐบาลจีนได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวจากเมียนมาปีละ 100,000 ตัน

ทางด้านกระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรก (เมษายน-ธันวาคม 2018) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (2018/19) เมียนมาส่งออกข้าวสารและข้าวห้กรวมกันประมาณ 1.7 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 578 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออกไปประเทศจีนทางแนวชายในสัดส่วนประมาณ 48% ของปริมาณทั้งหมด ขณะที่อีก 52% เป็นการส่งไปยังประเทศอื่นๆทางทะเล โดยปริมาณส่งออกในปีล่าสุดลดลงเกือบ 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับจำนวน 2.5 ล้านตัน มูลค่า 780 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการนำเข้าข้าวจากประเทศจีนลดลง โดยในปีรัฐบาลได้ร่วมมือกับสหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation) ในการผลักดันการส่งออกโดยการปรับปรุงด้านการผลิต คุณภาพ ข้อมูลด้านการตลาด การวิจัย รวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังตลาดนำเข้าใหม่ๆด้วย

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

ผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ (the National Economic and Development Authority; Neda) กล่าวว่าหลังจากที่กฎหมายภาษีข้าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 จะทำให้ห้องค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority; NFA) ไม่สามารถดำเนินการจำหน่ายข้าวที่รัฐบาลให้การอุดหนุนด้านราคาในตลาดตามเดิมได้ โดยจะต้องจัดประมูลขายข้าวในสต็อกของตนให้แก่ภาคเอกชนซึ่งจะนำข้าวจำนวนดังกล่าวไปขายในตลาดในราคา 27 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 521 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวระบุว่า NFA สามารถนำข้าวในสต็อกที่ไม่ได้สำรองไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินออกมาประมูลขายให้แก่ภาคเอกชนได้

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ NFA สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวในราคาถูกลงที่สุดได้ ซึ่งการที่จะไม่มีข้าวในราคาที่ NFA กำหนดจะไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคอีกต่อไปเพราะมีการคาดการณ์ว่าจะมีข้าวที่มีราคาที่สูงกว่ามากเข้ามาวางขายในตลาดหลังจากที่มีการเปิดให้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศได้อย่างเสรี

ทางด้านผู้บริหารองค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (NFA) ได้สั่งให้สำนักงานเขตของ NFA หยุดการดำเนินงานด้านกฎระเบียบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายข้าวและธัญพืชอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็น

ต้นไป ซึ่งเป็นไปบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการเก็บภาษีข้าว (RA 11203) ที่ได้ยกเลิกบทบาทของ NFA ในการดำเนินการด้านกฎระเบียบต่างๆ ในขณะที่กฎและระเบียบปฏิบัติต่างๆ (IRR) ของกฎหมายฉบับนี้ที่จะต้องประกาศออกมาใช้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

โดยที่ NFA จะต้องรอการประกาศกฎและระเบียบปฏิบัติ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรไปมุ่งเน้นไปที่การเก็บสต็อกข้าวไว้ใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินต่างตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยที่ NFA จะยังคงมีการจัดซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกไว้ต่อไป

ทั้งนี้ NFA จะรับซื้อข้าวเปลือก (the support price) ที่ราคา 17.00 เปโซต่อกิโลกรัม และมีค่าแรงจูงใจเพิ่มเติมที่ 3.00 เปโซต่อกิโลกรัม (buffer stocking incentive) และค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งมอบ การอบแห้งและการให้ความร่วมมือ (delivery, drying and cooperative development) ที่ 0.70 เปโซต่อกิโลกรัม ซึ่งหมายความว่าเกษตรกรจะขายข้าวได้ในราคาสูงสุดที่ 20.40 เปโซต่อกิโลกรัม ในขณะที่ถ้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรจะได้รับในอัตราสูงสุดที่ 20.70 เปโซต่อกิโลกรัม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ยังคงมีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561)

โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 19.63 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 378.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.5% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อน

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.4 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 798 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.07% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 44.75 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 863 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.18% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 4.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.09 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 734 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.16% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.09 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 792.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.05% จากช่วงสัปดาห์ก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) ประเมินการว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว ผลผลิตข้าวเปลือกมีประมาณ 7.16 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 7.32 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวมีประมาณ 11.65 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 0.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2017 โดยผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 619 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2017 ที่ผ่านมา ซึ่งผลผลิตข้าวได้จากพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 69% และพื้นที่นอกเขตชลประทานประมาณ 30.8%

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA ครั้งที่ 11 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 53,128 ตัน แบ่งเป็นข้าวเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain) จากสหรัฐฯจำนวน 3 ล็อตๆละ 12,000 ตัน รวมเป็น 36,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน-20 สิงหาคม 2562 ข้าวขาวเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain) จากไทยจำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2562 ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (Glutinous long grain) จากไทยจำนวน 3,128 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 และข้าวขาวเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain) จากทุกประเทศ (Global) จำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้การประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA ครั้งที่ 10 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 52,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวเมล็ดกลาง (medium grain) จากทุกประเทศ (Global) จำนวน 24,000 ตัน และข้าวเมล็ดยาว (long grain) จากทุกประเทศ (Global) จำนวน 28,000 ตัน ผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวเมล็ดกลาง (non-glutinous medium-grain rice) ของสหรัฐฯจำนวน 12,000 ตัน และจากจีนจำนวน 12,000 ตัน และซื้อข้าวเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain rice) ของไทยจำนวนรวม 28,000 ตัน ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประมูล 6 ราย โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 73,566 เยนต่อตัน หรือประมาณ 664 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) หรือประมาณ 79,451 เยนต่อตัน หรือประมาณ 717 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคารวมภาษี) โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน-10 สิงหาคม 2562

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตร (MAFF) ยังได้ประกาศเปิดการประมูลแบบ SBS จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP (CPTPP simultaneous buy and sell (SBS) tender) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 1,800 ตัน สำหรับการประมูลแบบ SBS (CPTPP SBS tender) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นการประมูลครั้งแรกของการนำเข้าในระบบนี้ สำหรับปีงบประมาณ 2019 นั้น ได้มีการยื่นเสนอข้าวจากประเทศออสเตรเลียจำนวนประมาณ 1,703 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 1,633 ตัน และข้าวหักจำนวน 70 ตัน แต่รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้ตกลงซื้อข้าวในครั้งนี้

ซึ่งต่อมาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการจัดประมูลอีกครั้ง โดยได้มีการยื่นเสนอข้าวจากประเทศออสเตรเลียจำนวน 610 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 540 ตัน และข้าวหักจำนวน 70 ตัน ซึ่งปรากฏว่า รัฐบาลได้ตกลงซื้อข้าวเมล็ดสั้นเต็มเมล็ด (whole brown non-glutinous short-grain rice) จากออสเตรเลียจำนวนรวม 200 ตัน แบ่งเป็นข้าวกล้องเมล็ดสั้นจำนวน 100 ตัน ราคาซื้อที่ 902 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ไม่รวมภาษี) และขายที่ราคา 1,438 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ไม่รวมภาษี) และข้าวสารเมล็ดสั้นจำนวน 100 ตัน ราคาซื้อที่ 965 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ไม่รวมภาษี) และขายที่ราคา 1,501 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ไม่รวมภาษี)

ทั้งนี้ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-

Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางมาความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงตามค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกามีน้อยลง โดยข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ 378-383 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 2 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับ 380-385 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินรูปีของอินเดียอ่อนค่าลงประมาณ 2%

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว หรือ Rabi rice (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ในปีการผลิต 2018/19 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 30.8875 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อเทียบกับ 27 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2017/18) เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นในแคว้น West Bengal, Assam, และ Karnataka

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่เพาะปลูกพืชทั้งหมดใน Rabi นั้นมีจำนวนประมาณ 397.5 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 405 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงฤดูมรสุมในปีที่ผ่านมา (มิถุนายน-กันยายน 2561) มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากกว่าค่าเฉลี่ย

กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) เผยแพร่รายงานผลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวครั้งที่ 2 ของปีการผลิต 2018/19 (กรกฎาคม 2018-มิถุนายน 2019) โดยคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 115.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 111.01 ล้านตัน ในปี 2017/18 และมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 114 ล้านตัน

โดยคาดว่าจะในฤดูการผลิต Kharif จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 101.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.68% เมื่อเทียบกับจำนวน 96.48 ล้านตัน ในปี 2017/18 และมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 99 ล้านตัน ส่วนฤดูการผลิต Rabi คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 13.63 ล้านตัน ลดลง 6.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 14.53 ล้านตัน ในปี 2017/18 และน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 15 ล้านตัน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2018/19 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ทั้งในฤดู Kharif และ Rabi รวมกันไว้ที่ประมาณ 114 ล้านตัน (ฤดู Kharif จำนวน 99 ล้านตัน และฤดู Rabi จำนวน 15 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นจากจำนวน 111 ล้านตัน ในปี 2017/18 ขณะที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตธัญพืชทั้งหมดไว้ที่ประมาณ 281.37 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2017/18 ที่มีผลผลิตประมาณ 277.49 ล้านตัน

ขณะที่มีรายงานว่า ในปีการผลิต 2018/19 ผลผลิตข้าวในแคว้น Punjab ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศ คาดว่าจะมีปริมาณลดลงเหลือประมาณ 12.82 ล้านตัน ซึ่งลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 13.38 ล้านตัน ในปีการผลิต 2017/18

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) และหน่วยงานของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดู Kharif ปีการตลาด 2018/19 (Kharif marketing season (KMS) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2018 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562) ได้แล้วประมาณ 36.029 ล้านตัน โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab, Chhattisgarh, Haryana และ Uttar Pradesh ได้เป็นจำนวน 11.33, 4.08, 3.909

และ 3.213 ล้านตัน ตามลำดับ โดยในปีการตลาด 2018/19 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวจำนวน 37 ล้านตัน ลดลงจากปีการตลาด 2017/18 (1 ตุลาคม 2017-30 กันยายน 2018) ที่จัดหาได้ประมาณ 38.184 ล้านตัน (มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 37.5 ล้านตัน)

สำหรับฤดูกาลผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) และฤดูกาลผลิต rabi (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ปีการตลาด 2018/19 (ตุลาคม-กันยายน) รัฐบาลกลางได้ปรับราคาซื้อขายข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นและมีเงินทุนเพียงพอที่จะเพาะปลูกข้าวต่อไป โดยรัฐบาลให้ความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าจะทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อคำนวณจากต้นทุนการผลิตซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,166 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 162 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) มาอยู่ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นไปที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 239 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

ขณะที่รัฐบาลของแคว้น Chhattisgarh ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญได้เพิ่มราคาซื้อขายข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum paddy buying price) เป็น 2,500 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งสูงกว่าอัตราที่รัฐบาลกลางได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐต่อตัน

บริษัทพยากรณ์สภาพอากาศเอกชน Skymet ของอินเดีย คาดการณ์ว่าฤดูมรสุมของอินเดียในปี 2562 นี้ จะอยู่ในภาวะปกติเนื่องจากความเป็นไปได้ของการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มลดน้อยลงไปแล้ว โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งจะมีปริมาณฝนตกมากกว่า 70% ของปริมาณน้ำฝนประจำปีของอินเดียและมีความสำคัญต่อการเกษตรของประเทศ

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการของบริษัทดังกล่าวระบุในการคาดการณ์เบื้องต้นว่าความน่าจะเป็นของฤดูมรสุมที่จะอยู่ในภาวะปกติในปีนี้มีค่าสูงกว่า 50% ขณะที่ความน่าจะเป็นที่จะเกิดภาวะที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าปกตินั้นมีจำกัด โดยที่ค่าปริมาณน้ำฝนระหว่าง 96% ถึง 104% ของค่าเฉลี่ยระยะยาว (the long-term average) ประมาณ 89 เซนติเมตร (ประมาณ 35 นิ้ว) ถือว่าเป็นระดับปกติ ทางด้านหน่วยงานรัฐบาลระบุว่า ภาวะที่จะเกิดปรากฏการณ์ El Nino ในมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งภาวะที่อุณหภูมิน้ำทะเลกำลังลดลงก็จะทำให้ความน่าจะเป็นของการเกิด El Nino ลดลงเช่นกัน

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-26 กุมภาพันธ์ 2562 มีการนำเข้าข้าว 673,643 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 636,599 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 66,019 ตัน ลดลงประมาณ 7.53% เมื่อเทียบกับจำนวน 71,398 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 607,624 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 565,201 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 29,154 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-26 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้า

ข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 128,335 ตัน ฝรั่งเศส 99,819 ตัน เนเธอร์แลนด์ 82,695 ตัน สเปน 58,456 ตัน อิตาลี 54,240 ตัน โปรตุเกส 49,654 ตัน โปแลนด์ 42,615 ตัน เยอรมนี 41,735 ตัน เบลเยียม 28,250 ตัน สาธารณรัฐเชค 22,445 ตัน บัลแกเรีย 15,740 ตัน สวีเดน 12,690 ตัน ฮังการี 6,925 ตัน เดนมาร์ก 6,018 ตัน โรมาเนีย 4,814 ตัน ลิทัวเนีย 4,640 ตัน กรีซ 4,532 ตัน ออสเตรีย 2,864 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries; LDCs) เช่น กัมพูชาและเมียนมา ในช่วง 5 เดือนแรก (กันยายน 2018-มกราคม 2019) ของปีงบประมาณ 2018/19 มีจำนวนประมาณ 176,790 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีการนำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 101,452 ตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 74,642 ตัน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่า การนำเข้าข้าวจากทั้งสองประเทศจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมเป็นต้นไป หลังจากที่สหภาพยุโรปประกาศใช้มาตรการภาษีนำเข้าข้าวจากทั้งสองประเทศ

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-26 กุมภาพันธ์ 2562 มีการส่งออก 118,181 ตัน ลดลง 30.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 170,760 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 98,746 ตัน ลดลงประมาณ 35.55% เมื่อเทียบกับจำนวน 153,201 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 19,436 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.69% เมื่อเทียบกับจำนวน 17,558 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,388 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-26 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 59,970 ตัน โปรตุเกส 21,163 ตัน สเปน 15,074 ตัน กรีซ 9,953 ตัน บัลแกเรีย 2,809 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,403 ตัน โปแลนด์ 1,544 ตัน โรมาเนีย 923 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

มีรายงานว่า หน่วยงานของจีนได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการของสหรัฐฯสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนเพิ่มเป็น 32 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในช่วง 2 เดือนก่อนหน้าที่มีการอนุญาตเพียง 7 ราย ซึ่งการอนุญาตให้มีผู้ที่สามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) และองค์กร USA Rice ได้พยายามเจรจาและเรียกร้องให้รัฐบาลจีนอนุญาตให้มีผู้ที่สามารถส่งออกไปยังจีนได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การที่สหรัฐฯมีผู้ที่สามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้เพิ่มเป็น 32 รายนั้น ยังเป็นเพียงขั้นตอนแรก โดยในขั้นตอนต่อไปผู้ค้าข้าวของสหรัฐฯจะต้องพยายามเจรจาเปิดตลาดกับผู้ซื้อจากจีนซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางการจีนให้สามารถนำเข้าข้าวได้ด้วย

ทางด้านผู้ค้าข้าวของสหรัฐฯให้ความเห็นว่า การดำเนินการของทางการจีนในการอนุญาตให้สหรัฐฯสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้นั้นใช้เวลานานมากซึ่งพิธีสารด้านสุขอนามัยพืชได้มีการลงนามไปตั้งแต่ปี 2016 แล้ว แต่เพิ่งจะเริ่มอนุญาตจำนวน 7 ราย เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นทัศนคติทางการค้าของจีนที่ทำให้การดำเนินการต่างล่าช้า แต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่สหรัฐฯจะขยายตลาดข้าวไปยังประเทศจีน

ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานว่าสหรัฐฯประสบความสำเร็จในการยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (the World Trade Organization) ซึ่งระบุว่าประเทศจีนมีการอุดหนุนราคาข้าวและข้าวสาลี ซึ่งถือเป็นคำชี้ขาดที่อาจมีผลต่อไปถึงกรณีของประเทศอินเดียที่มีการใช้นโยบายอุดหนุนราคาข้าวเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยขององค์การการค้าโลกเห็นด้วยกับคำร้องของสหรัฐฯว่าทางการจีนได้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรมากเกินไปสำหรับผลผลิตข้าวสาลี ข้าวเจ้า และข้าวเมล็ดสั้นระหว่างปี 2555-2558

นายโรเบิร์ต โลทไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (the U.S. Trade Representative) แถลงว่า การอุดหนุนมากเกินไปของจีนเป็นการจำกัดโอกาสที่เกษตรกรสหรัฐฯจะได้ส่งออกสินค้าไปยังจีน และหวังว่าทางการจีนจะปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อองค์การการค้าโลกโดยเร็ว

สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (The Office of the U.S. Trade Representative) ได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2016 ในช่วงรัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามา โดยระบุว่าทางการจีนจ่ายเงินให้เกษตรกรมากกว่าที่องค์การการค้าโลกอนุญาตเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 3.16 ล้านล้านบาท) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจเทียมให้เกษตรกรจีนผลิตข้าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกลดต่ำลง ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดและส่งผลกระทบต่อสหรัฐฯทำให้สูญเสียรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตร โดยการร้องเรียนในระบอบแรกนั้น สหรัฐฯได้หยิบยกกรณีของการอุดหนุนสินค้าข้าวโพดขึ้นมาด้วย แต่มาตรการอุดหนุนข้าวโพดของจีนได้ยุติลงไปก่อนที่จะมีการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยังได้มีการร้องเรียนเพิ่มเติมโดยอ้างว่าทางการจีนไม่ได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่จะดำเนินการนำเข้าตามโควตาที่กำหนดไว้

ด้านกระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า รู้สึกเสียใจที่คณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวไม่สนับสนุนจีน ทั้งที่การอุดหนุนเกษตรกรเป็นเรื่องปฏิบัติโดยทั่วไปและได้รับอนุญาตตามระเบียบขององค์การการค้าโลก ซึ่งจีนจะเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรตามระเบียบขององค์การการค้าโลกต่อไป ควบคู่ไปกับการปกป้องเสถียรภาพของระบบการค้าพหุภาคี อย่างไรก็ตามทางการจีนยังสามารถอุทธรณ์คำชี้ขาดนี้ได้

ทั้งนี้ ทางการเงินได้แย้งว่า การอุดหนุนของจีนไม่เกินเกณฑ์ที่องค์การการค้าโลกอนุญาตให้ได้สูงสุด 8.5% ของมูลค่าการผลิตทั้งหมด เพราะข้าวที่เข้าข่ายได้รับการอุดหนุนควรนับเฉพาะข้าวที่รัฐบาลซื้อเท่านั้น แต่สหรัฐฯแย้ง ระบุว่า รัฐบาลจีนซื้อข้าวในราคารับประกันเท่ากับอุดหนุนตลาดข้าวทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายขององค์การการค้าโลกในเรื่องนี้อาจมีผลไปถึงกรณีของประเทศอินเดีย หลังจากที่ สหรัฐฯ และแคนาดาไม่ยอมรับคำชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการเกษตรขององค์การการค้าโลกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอินเดียอ้างว่ามีการอุดหนุนราคาธัญพืชเพียง 1.5% ของมูลค่าการผลิตทั้งหมด แต่สหรัฐฯ และแคนาดาแย้งว่า อินเดียได้อุดหนุนจริงตั้งแต่ 31% ไปจนถึง 85% ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกเป็น 10 เท่า

ที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนติน่า

สถาบันสถิติและการสำรวจสำมะโนประชากร (Instituto Nacional de Estadística y Censos) รายงานว่าในเดือนมกราคม 2019 ที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวประมาณ 38,188 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 23,272 ตัน ข้าวกล้อง 14,375 ตัน และข้าวหักจำนวน 542 ตัน

มีรายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวในปี 2018 ที่ผ่านมา มีจำนวนลดลงเนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วมรวมทั้งอุปสรรค อื่นๆ โดยพื้นที่เพาะปลูกในเขต Entre Rios มีจำนวนประมาณ 374,688 ไร่ ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย การไม่มีการประกันภัยความเสียหายของผลผลิต และการมีต้นทุนการผลิตที่สูง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 593,750 ไร่ โดย เสียหายสิ้นเชิงประมาณ 50,000 ไร่ และมีบางพื้นที่ในเขตอื่นเสียหายอีกประมาณ 162,500 ไร่ ขณะที่เกษตรกรได้ ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลมีมาตรการในการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วย

ที่มา *Oryza.com*

อุรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2019) ที่ผ่านมา อุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 152,154 ตัน มูลค่าประมาณ 64.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 12 ตัน ข้าวกล้อง 24,442 ตัน ข้าวสารที่สีแล้ว หรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 82,394 ตัน และข้าวหัก 45,304 ตัน โดยประเทศเคนเน็ตเป็น ผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด มีจำนวน 39,500 ตัน ตามด้วยประเทศเปรูจำนวน 31,207 ตัน ประเทศเม็กซิโก 25,689 ตัน ประเทศบราซิล 16,329 ตัน ประเทศเบลเยียม 8,611 ตัน และประเทศอื่นๆ 30,819 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2018 ที่ผ่านมา อุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 845,758 ตัน มูลค่าประมาณ 397 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 67,531 ตัน ข้าวกล้อง 99,328 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสี บางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 614,802 ตัน และข้าวหัก 64,096 ตัน โดยประเทศอิรักเป็นผู้นำเข้า ข้าวรายใหญ่ที่สุด มีจำนวน 218,300 ตัน ตามด้วยประเทศเปรูจำนวน 176,960 ตัน ประเทศบราซิล 76,657 ตัน ประเทศเม็กซิโก 80,898 ตัน ประเทศเวเนซุเอล่า 76,694 ตัน และประเทศเซียร์ราลีโอน 41,149 ตัน

ประเทศอุรุกวัยประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยในปีการผลิต 2018 สมาคม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวของอุรุกวัย (the Association of Rice Growers) ระบุว่า ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 296 เหรียญสหรัฐฯต่อไร่ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีกำไรลดลง

ที่มา *Oryza.com*